



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

# แคนเดนเซน® ดีพมอยสเจอร์โลชั่น

## สำหรับผิวกายเนียนนุ่มชุ่มชื้น

สูตรเข้มข้นนี้เป็นขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนสุดท้ายในการดูแลผิวประจำวันของเรา หลังล้างหน้าและใช้โทนเนอร์ ใช้แคนเดนเซน® ดีพมอยสเจอร์โลชั่นที่ทำงานอย่างล้ำลึกภายในผิวเพื่อสนับสนุนความสามารถของผิวในการเติมเต็มน้ำและกักเก็บความชุ่มชื้น มีน้ำหนักเบาและดูดซึมได้รวดเร็ว ให้ความชุ่มชื้นโดยไม่ทิ้งความรู้สึกเหนียวเหนอะหนะหรือมันเยิ้ม อุดมไปด้วยสารอีโมเลียนและสารสกัดจากสมุนไพรช่วยทำให้ผิวอ่อนนุ่มในขณะที่ช่วยผ่อนคลายและให้ความชุ่มชื้นในเวลาเดียวกัน

## ปรัชญาการฟื้นฟู®

สร้างจากปรัชญาการฟื้นฟู® ผลิตภัณฑ์ซันไรด์เดอร์® เป็นสูตรพิเศษที่ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผิวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผิวที่ดีและความงามตามธรรมชาติ คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญ อุดมไปด้วยสารสกัดจากพืชที่ดีที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเราไม่มีน้ำมันแร่หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์เพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนของคุณจะไม่ถูกกดดันหรือไม่สามารถหายใจ

## ส่วนประกอบหลัก

### ซีผึ้ง

ได้จากรังผึ้ง ซีผึ้งมีคุณสมบัติในการผ่อนคลายเมื่อใช้ทา อุดมไปด้วยวิตามินเอ และปกป้องผิวด้วยสารฮิวเมกเตนที่มีคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้น

### น้ำมันอะโวคาโด

หนึ่งในน้ำมันจากพืชที่ซึ่มซาบได้ดีที่สุด น้ำมันอะโวคาโดช่วยให้ความชุ่มชื้นติดทนนาน นอกจากนี้ยังมีสารฮิวเมกเตนที่ช่วยส่งเสริมความอ่อนนุ่มและความชุ่มชื้นของผิว

### น้ำมันจุมูก้าวสาลี

สกัดจากจุมูก้าวสาลี น้ำมันจุมูก้าวสาลีช่วยในการสนับสนุนการซ่อมแซมเซลล์ผิวที่ได้รับความเสียหายจากแสงแดด มลพิษหรือการรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่เร่งกระบวนการชราบนผิวของเรา

## คำถามที่พบบ่อย

**คำถาม:** ฉันสามารถใช้แคนเดนเซน® ดีพมอยสเจอร์โลชั่น ก่อนที่ผมจะใช้แคนเดนเซน® โพรเทคทีฟฟาวเดชั่นได้หรือไม่?

**คำตอบ:** ได้ ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไพรเมอร์ที่ช่วยเพิ่มขั้นการปกปิดให้ยาวนาน เปล่งประกายสดใสตลอดทั้งวัน!

**คำถาม:** ฉันมีผิวแห้งมาก แคนเดนเซน® ดีพมอยสเจอร์โลชั่น ให้ความชุ่มชื้นเพียงพอหรือไม่?

**คำตอบ:** เพียงพอ ผลิตภัณฑ์นี้มีโอเลฟินจากน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ซึ่งช่วยบำรุงและให้ความชุ่มชื้นให้แก่ผิว นอกจากนี้ยังมีอีโมเลียนจากธรรมชาติ และอัลเจเลตต์ เพิ่มความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้น

## คำแนะนำ

ค่อยๆ ทาแคนเดนเซน® ดีพมอยสเจอร์โลชั่นให้ทั่วใบหน้า เกลี่ยให้ทั่วบนบริเวณผิวที่แห้งด้วยปลายนิ้ว



ความเชี่ยวชาญ  
ของเจ้าของ



ผลิตในโรงงานของ  
ตัวเอง



ได้รับการรับรอง  
จากสภา

## คุณประโยชน์

- มอบความชุ่มชื้นและการบำรุง
- มีส่วนประกอบที่ช่วยต่อต้านริ้วรอย ซ่อมแซมและผลัดเซลล์ผิว
- อุดมด้วยสารสกัดจากสมุนไพรและน้ำมันที่ทำให้ผิวตามธรรมชาติ
- มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมลภาวะ

[www.sunrider.com](http://www.sunrider.com)

©2016 The Sunrider Corporation dba Sunrider International. All rights reserved.